

'สธ.'ดึงแพทย์ใกล้เคียงช่วยรพ.ป่าตอง

"ซวรัตน์" ขอศึกษาข้อดีข้อเสีย ก่อนดันออกนอกระบบ

สธ.ดึงแพทย์จาก โรงพยาบาลใกล้เคียงช่วยโรงพยาบาลป่าตอง "ซวรัตน์" ระบุเตรียมศึกษาผลดีผลเสีย ก่อนตัดสินใจผลักดันรพ.ป่าตอง เป็น รพ.มหาชนหรือไม่ ด้านผอ.รพ.ป่าตอง ยันแก้ปัญหาระยะยาว ต้องเปลี่ยนเป็น รพ.มหาชน หรือยกระดับเป็นรพ.ทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องสภาพแวดล้อม

นายซวรัตน์ ชาญวีรกุล รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) เปิดเผยถึงกรณีแพทย์โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต ลาออกทำให้เหลือแพทย์ปฏิบัติหน้าที่เพียง 3 คนว่า ได้รับทราบปัญหาของโรงพยาบาลป่าตองแล้ว โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต ให้ส่งแพทย์มาช่วยดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 6 คน ซึ่งเท่ากับจำนวนแพทย์ที่ลาออกไปแล้ว

ทั้งนี้สาเหตุที่แพทย์ส่วนใหญ่ทยอยลาออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระงานที่มากแต่ยังได้รับค่าตอบแทนต่ำเมื่อเทียบกับแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของระบบบริการสาธารณสุขที่กระทรวงกำลังเร่งดำเนินการแก้ไข

สำหรับข้อเสนอของ รพ.ป่าตอง ที่ต้องการผลักดัน ให้เป็นในรูปแบบของโรงพยาบาลมหาชน เพื่อให้การบริหารจัดการโรงพยาบาลมีความคล่องตัวมากขึ้น เช่นเดียวกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้น นายซวรัตน์กล่าวว่า เรื่องนี้ตนต้องขอเวลาศึกษารายละเอียด ถึงข้อดีและข้อเสีย ก่อนตัดสินใจว่าควรสนับสนุนผลักดันให้ โรงพยาบาลป่าตองเป็น โรงพยาบาลมหาชนหรือไม่

ด้านนพ.ทวีศักดิ์ เนตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า แพทย์ที่มาแทนแพทย์ที่ลาออกไปทำเพียงชั่วคราว

ในเวลากลางวันเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทั้งนี้ข้อเสนอของเราคือ สธ.จะต้องบรรจุแพทย์ใหม่เข้ามาทดแทนแพทย์ที่ลาออกไป และต้องอนุมัติค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เพราะโรงพยาบาลป่าตองต่างจากโรงพยาบาลอื่น เนื่องจากอยู่ในบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว ทำให้ในแต่ละวันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยืนยันว่าจะต้องสนับสนุนผลักดันให้โรงพยาบาลป่าตองเป็นโรงพยาบาลมหาชน เพื่อให้การบริหารงานโรงพยาบาลมีความคล่องตัวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากผู้บริหารยังไม่สามารถผลักดันให้เป็นโรงพยาบาลมหาชนได้ในเวลาอันใกล้ ก็ควรเปลี่ยนสถานะของโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไป เพราะสถานะของอ.ป่าตองไม่ได้เป็นชุมชน

เหมือนในอดีต ทว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว

"ผมพร้อมที่จะเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอยากเชิญให้ผู้บริหารในกระทรวงได้ลงพื้นที่มาดูปัญหาของแพทย์และผู้ป่วยที่งานในโรงพยาบาลป่าตองบ้าง เพื่อจะได้รับทราบถึงสภาพปัญหาของโรงพยาบาลได้อย่างแท้จริง"ผอ.รพ.ป่าตองกล่าว

ขณะที่ น.พ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยระบบสาธารณสุข (สวร.ส.) กล่าวว่า โรงพยาบาลป่าตองนั้น เคยมีการเสนอออกเป็นองค์การมหาชนมาแล้ว และมีความพร้อมที่จะออกนอกระบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากพื้นที่เนื่องจากไม่มีการออกมาต่อต้าน ทั้งจากทีมงาน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล หรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็ไม่มีออกมาไว้วางย แสดงให้เห็นว่า มีความพร้อมอย่างมาก